



ที่ ลป ๑๐๑๙/ ๔๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก  
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๘๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว๒๗๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.สรุปลงสาระสำคัญในการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๓.ภาพถ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคนติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยให้สรุปลงสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายงานให้จังหวัดทราบ นั้น

ในการนี้ อำเภอแม่พริกขอส่งสรุปลงสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายการติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์ธร ใจมนต์)  
พัฒนาการอำเภอแม่พริก



สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”	๑.ให้จังหวัดที่ยังไม่ทำ PO จัดทำแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ๒.ให้ติดตามเร่งรัดการส่งมอบฯโดยเร็ว เพื่อให้ครัวเรือนต้นแบบ สามารถดำเนินงานเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลได้ ๓.ส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบ ดำเนินการสร้างรายได้และพัฒนาเครือข่าย โคก หนอง นา อย่างต่อเนื่อง	
๒	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑.ให้กำหนดแผนการขุดปรับพื้นที่และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้ชัดเจน และสอดคล้องกับระยะเวลาการเบิกจ่าย ๒.ให้ขอความร่วมมือจากโยธาธิการจังหวัด หรือ ช่าง อบจ. ในการกำหนดราคากลางและทำสัญญา ๓.จัดหาผู้รับจ้างในพื้นที่และกระจายงานให้มากที่สุด ๔.กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารโครงการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้	
๓	“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา	๑.ให้จังหวัด อำเภอ รังประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย นำลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ไปทอตามอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่น ๒.ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง ๓.เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๔	โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.)	<p>๑. ทบทวน ประเมินระเบียบ แนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน เป็นระยะ</p> <p>๒. เมื่อลงพื้นที่ติดตามโครงการ ให้พัฒนาการบันทึกผลการตรวจในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพเป็นหลักฐาน และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ</p> <p>๓. ให้ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด แก่คณะกรรมการ กข.คจ. และสมาชิก</p>	
๕	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	<p>๑. ให้จังหวัด กำหนดแผนการประชุมพิจารณาอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุน ล่วงหน้า และแจ้งให้อำเภอบทราบ</p> <p>๒. ให้ติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถชำระหนี้ได้ตามข้อตกลงตามสัญญา</p> <p>๓. ให้ส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่ม/สมาชิก ผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมให้กลุ่มนำสินค้ามาขายใน "ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้"</p>	
๖	การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	<p>๑. ให้สรุปข้อมูลรายงานผลการแก้ไขปัญหาคครัวเรือนเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอำเภอบประจำทุกเดือน</p> <p>๒. ให้กำกับติดตามความก้าวหน้าผลการบันทึกข้อมูลลงใน TPMAP Logbook ทุกครั้งที่ให้การช่วยเหลือ</p>	
๗	ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน	<p>๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้ครบทุกอำเภอ และขยายผลการจัดตั้งฯ ให้ครบทุกตำบลต่อไป</p> <p>๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนทราบผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมต่อประชาชนทั่วไป</p>	



ภาพถ่ายการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก

